



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ที่ สก ๗๔๗๐๑/๑๔๒

วันที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปลผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ และได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รัฐบาลแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ในระบบประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้ พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร เล่มนี้จะอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขจร ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยิ่งแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีดังนี้

๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น

๒. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓. จัดให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ไปทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นประโยชน์ปีละ ๑ ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอสรุปลผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว

๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถเดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ เดินทางไกลไม่ได้

ข้อเสนอแนะ


- ไม่มี -

ประโยชน์ที่ได้รับ


ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่พึงพอใจมาก เกี่ยวกับการฝึกอบรม เพราะได้ความรู้มากขึ้น ได้เห็นรับรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานปัจจุบันได้ ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. ได้รับความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ และอื่นๆ ในส่วนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้ความรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งรวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มขึ้น ความเจริญก้าวหน้าที่ทำให้การงานกระทำผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้มาประกอบการทำงานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร จึงขอสรุปผลสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ) 
(นายพิสกร โพธิจักร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็น

(ลงชื่อ) 
(นางจิราพร พรหมทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ
ความเห็น

(ลงชื่อ) 
(นายอนันต์ สวัสดิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

- ทราบ
ความเห็น

(ลงชื่อ) 
(นางสาวทัศนีย์ สิงหะ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ

แผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปผลการฝึกอบรมบุคลากร ไตรมาส ๑ ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางอัจฉรา อารีตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” บันทึก ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e GP) ระยะที่ ๕	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอม เทียน พาเลซ จังหวัด ชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๒	นางจิราพร พรหมทอง หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)	ประชุมสัมมนาโครงการศึกษา สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อ ประชาชนตามถนนสายหลัก/สาย รองทั่วประเทศ (ระยะที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๖๔)	ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ โรงแรมไอรยาแ รนต์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๓	นางสาวธัญมน อุปลัมภ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” บันทึก ข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e GP) ระยะที่ ๕	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอม เทียน พาเลซ จังหวัด ชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๔	นางสาวเกตุวดี สีพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ประชุมสัมมนาโครงการศึกษา สำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อ ประชาชนตามถนนสายหลัก/สาย รองทั่วประเทศ (ระยะที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๖๔)	ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ โรงแรมไอรยาแ รนต์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมพนักงานครู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวศรีไพร สายบุตร ครู	โครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน	ใช้งบประมาณ
๒	นางสาววรรณวิภา เต็มทอง ครู	โครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการหรือพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ณ โรงแรม เบย์ บีช ริ สอร์ท จอมเทียน	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมพนักงานจ้าง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสาวิตรี ศิริเวช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e GP) ระยะที่ ๕	ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่
๑	นางสาวทัศนีย์ สิงหะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบญจขจร	โครงการสัมมนา “การ พัฒนาศักยภาพของ ท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่นไทย”	ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

**รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**
สรุปผลการฝึกอบรมบุคลากร ไตรมาส ๒ ช่วงเดือน มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุภารัตน์ ดาเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง การ สำรวจติดตามผลการควบคุม ภายใน การบริหารจัดการความ เสี่ยง และการใช้ข้อมูลจากการ ตรวจสอบภายใน เพื่อการกำกับ ดูแลขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดรุ่นที่ ๕	ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖	ณ โรงแรมวัลคัมจอม เทียน บีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	ใช้งบประมาณ
๒	นางสาวเกตุวดี สีพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ฝึกอบรมฯ “หลักสูตร” เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๕๐	ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๖	ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น (คลองหก) อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี มหาดไทย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี	ใช้งบประมาณ

การฝึกอบรมพนักงานครู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	อบรมหลักสูตร	วัน/เดือน /ปี ที่อบรม	สถานที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวศรีไพร สายบุตร ครู	โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน หลักสูตร “พลิกโฉม หลักสูตรปฐมวัยด้วยการจัด กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนา ทักษะสมองผู้เรียนด้วยสื่อ สร้างสรรค์ภาษาอังกฤษและดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร”	ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ณ โรงแรมตะวัน สระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว	ใช้งบประมาณ
๒	นางสาววรรณวิภา เต็มทอง ครู	โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน หลักสูตร “พลิกโฉม หลักสูตรปฐมวัยด้วยการจัด กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนา ทักษะสมองผู้เรียนด้วยสื่อ สร้างสรรค์ภาษาอังกฤษและดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร”	ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ณ โรงแรมตะวัน สระแก้ว อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัด สระแก้ว	ใช้งบประมาณ

(ลงชื่อ) พัศกร โพธิ์จักร
(นายพัศกร โพธิ์จักร)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ